



**Thông số kỹ thuật**

Màu sắc	Thời gian làm việc** [phút : giây]	Thời gian tối thiểu trong miệng* [phút : giây]	Độ cứng HD	Độ cứng theo thang đo Shore D	Độ cứng theo thang đo Shore A
Xanh tím nhạt	0:30	0:30	78	40	≥ 94

\*1 Tổng thời gian làm việc (bao gồm thời gian trộn) ở nhiệt độ 23°C (73°F); rút ngắn còn 20 giây ở nhiệt độ trong miệng 35°C (95°F)  
 \*2 Thời gian tối thiểu mà vật liệu lấy dấu cần phải được giữ trong miệng.  
 Các thông số nêu trên được rút ra từ những báo cáo mới nhất và dựa trên các kết quả thử nghiệm nội bộ của nhà sản xuất.

**Khử trùng đầu**

Variotime Bite có thể được khử trùng bằng dung dịch nước Javel (Sodium hypochlorite tức hypochlorate natri nồng độ 5,25%, được ngâm trong 10 phút). Việc khử trùng này không gây ảnh hưởng đến bề mặt và kích thước của đầu. \*(DGZMK 3/93 V1.0)  
 Khi sử dụng các dung dịch khử trùng khác dành cho cao su silicon, phải tùy thuộc vào chất khử trùng và các hướng dẫn tiến hành của nhà sản xuất dung dịch.

**Các điều kiện bảo quản**

Không được bảo quản ở nhiệt độ quá 25°C (77°F) Không sử dụng khi vật liệu đã bị quá hạn (Xin xem thông tin trên bao bì).

**Những điều cần lưu ý**

Nếu sợ ý để mất tiếp xúc với vật liệu, rửa ngay mắt dưới vòi nước trong vài phút. Nếu mắt vẫn có cảm giác khó chịu, phải đến ngay bác sỹ chuyên khoa mắt.  
 Tránh việc hít và nuốt nhầm vật liệu. Nếu sức khỏe bị ảnh hưởng sau khi nuốt phải vật liệu, phải lập tức đến ngay các cơ sở y tế. Trong một số trường hợp hiếm hoi, đường ruột có thể bị tắc. Phải lập tức đến bệnh viện ngay nếu hít phải vật liệu.  
 Không nên để vật liệu thừa nằm trong ngách lợi hoặc khoang miệng.  
 Không nên sử dụng Variotime Bite để lấy dấu răng thông thường vì độ cứng sau trùng hợp của vật liệu làm khó lấy dấu ra khỏi miệng. Trong một số trường hợp, việc khó tháo tác có thể gây ra mất răng ngoài ý muốn( trên nền tảng răng đã bị bệnh lý).  
 Đòi với một số người nhạy cảm có thể có phản ứng mẫn cảm với vật liệu.  
 Vật liệu chỉ nên sử dụng bởi những người có chuyên môn nha khoa.

**Cao su Polyvinyl siloxane đã lấy dấu cần có thể dùng với hệ thống quét hình (CAD/CAM), độ cứng cao, thời gian sử dụng trong miệng ngắn.**

**Đặc điểm**  
 Variotime Bite là một cao su polyvinyl-siloxane với liên kết chéo bổ sung với độ cứng sau trùng hợp siêu cao lên đến 40 theo thang đo Shore D (dùng cho chất liệu cao su cứng). Nhờ đặc tính bề mặt và màu sắc thích hợp, cao su này phù hợp với việc lấy mẫu quang học của các hệ thống CAD/CAM nhằm tái hiện hàm đối diện. Variotime Bite có thể được dùng quét hình với các hệ thống CAD/CAM của hãng Kulzer cũng như các hãng khác. Vật liệu này đáp ứng các tiêu chuẩn DIN 13903.

**Phạm vi sử dụng**

- Lấy dấu cần tiêu chuẩn ở tư thế cắn khít.
- Tái hiện hàm đối diện
- Bao phủ đĩa lấy dấu cần
- Là vật liệu chính yếu dùng trong việc cắm pin mẫu hàm
- Thực hiện việc lấy dấu đồ mẫu từng phần đoạn mẫu hàm

**Hướng dẫn sử dụng**

Nên kiểm tra xem vật liệu có bị hư hỏng không trước khi sử dụng. Không nên sử dụng vật liệu đã bị biến tính. Để tránh nhiễm trùng, các vật dụng được quy định chỉ dùng một lần cần phải được vứt bỏ ngay sau lần sử dụng đầu tiên.  
 Nên loại bỏ một lượng nhỏ vật liệu ở đầu ống vật liệu 50ml trước khi gắn đầu trộn. Sau khi sử dụng, nên để đầu trộn trên ống vật liệu để bảo đảm ống được đầy kín. Ngay trước khi sử dụng lần sau, đầu trộn này mới được tháo ra và gắn vào một đầu trộn mới.  
 Khi các vật liệu lấy dấu cần có thành phần cơ bản là cao su polyvinyl siloxane tiếp xúc với găng tay latex, các dung dịch có nước hoặc các miếng trám composite mới, quá trình trùng hợp của cao su có thể thay đổi.  
 Variotime Bite nên được sử dụng ở nhiệt độ trong phòng 23°C (73°F). Ở nhiệt độ thấp hơn, như khi được bảo quản trong tủ lạnh có thể làm kéo dài thời gian làm việc, và nhiệt độ cao hơn có thể làm rút ngắn thời gian làm việc.  
 Cao su Polyvinyl Siloxane khi đã cứng có tính dễ kháng hóa học. Quần áo dính vật liệu đang trùng hợp có thể bị bẩn vĩnh viễn.  
 Variotime Bite được sử dụng với đầu trộn màu xanh lá (tỉ lệ 1:1). Vật liệu có thể sử dụng kết hợp với đầu lấy dấu cần.